



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๐๓๓

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔  
เรื่อง ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามคำสั่งของ ศบค.

## ๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม กล่าวหลังเป็นประธานประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในปัจจุบันที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลพื้นที่ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดได้ตั้งจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรอง โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดที่เสี่ยงสูง ๒๘ จังหวัด จากต้นทางและจังหวัดโดยรอบ แต่ไม่ใช้การล็อกดาวน์ เป็นมาตรการที่แต่ละพื้นที่จะกำหนดเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลกำหนดไปแล้ว โดยวันที่ ๕ ม.ค.จะชี้แจงในรายละเอียดอีกครั้ง

- ที่ประชุม ศบค.รับข้อเสนอจากสมาคมภัตตาคารไทย จึงขอให้ กทม.ยกเลิกประกาศที่กำหนดห้ามการนั่งรับประทานอาหารในร้านตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐-๐๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้นออกไปก่อน โดยให้สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เคยทำไว้เดิม คือ การจำกัดจำนวนคน และรักษาระยะห่าง เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจ ซึ่งเรื่องนี้นายกสมาคมภัตตาคารไทยยืนยันได้เตรียมพร้อมมาตรการสกัดการแพร่ระบาดไว้เป็นอย่างดี หากทำไม่ได้ ตนจะสั่งปิดต่อไป

- ได้เตรียมความพร้อมในการจัดหาเงินงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์ในระยะต่อไป สำหรับความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดความปลอดภัย ไม่มีผลกระทบข้างเคียงและเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ให้กรมควบคุมโรคและสถาบันวัคซีนเข้าไปดูแลร่วมกับ อย. คาดภายใน ๓ เดือน จะได้รับวัคซีน ๒ ล้านโดส และเตรียมแผนจะฉีดให้ใครบ้างตามลำดับความเร่งด่วน ระยะต่อไปอีก ๒๖ ล้านโดส และถัดไปอีก ๓๕ ล้านโดส เพื่อฉีดให้คนส่วนใหญ่ทั่วประเทศ

๑.๒ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในประเทศไทย ประจำวันที่ ๔ ม.ค.๖๔ ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๗๔๕ ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม ๘,๔๓๙ ราย รักษาหายแล้ว ๔,๓๕๒ ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ๔,๓๕๒ ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๑ ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตรวม ๖๕ ราย ผู้เสียชีวิตเป็นชายไทย อายุ ๕๖ ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพฯ มีโรคประจำตัวความดัน เบาหวาน ไหม้นในเลือดสูง มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงใน จ.สมุทรปราการ และเขตคลองเตย ขณะนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยแล้วใน ๕๔ จังหวัด ที่เพิ่มมาใหม่ คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ป่วย ๑ ราย เป็น ๕๔ จังหวัด โดย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นพื้นที่สีเหลือง แต่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดใน ๒๘ จังหวัด สำหรับพื้นที่ควบคุม ๑๑ จังหวัดก็ต้องให้ความร่วมมือ เพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูง เนื่องจากอยู่ติดกับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทำให้เกิดการกระจายเชื้อได้ง่าย ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ติดเชื่อต้องปรับตัวและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

- ขณะนี้ได้มีการประกาศคำสั่ง ศบค. เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ สำหรับรายชื่อจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามคำสั่งนี้มีรวมทั้งสิ้น ๒๘ จังหวัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ม.ค.๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ มีประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ จำนวน ๘ ข้อ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอให้ ผว.กทม./ผวจ.ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติทั้ง ๘ ข้อ ตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

๑.๓ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบขยายการประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ราชอาณาจักรต่อไปอีกตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค.-๒๕ ก.พ.๖๔ โดยผู้แถลงรายละเอียดจะเป็นโฆษก ศบค. หลังจากนั้นจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง

๑.๔ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รอง ผอ.ศบค.กทม. ในฐานะ ผอ.ศบค.กทม. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.กทม.ได้กำชับให้สำนักงานเขตติดตามมาตรการตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนดและให้ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด เช่น มาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหาร อาทิ กำหนดเวลาให้ซื้อและนำกลับไปรับประทานนอกร้าน ห้ามรับประทานสุราในร้าน การระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น หากพบร้านใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้ ผอ.เขต ในฐานะเจ้าพนักงานโรคติดต่อสั่งปิดบริการเป็นเวลา ๑๔ วัน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดตั้งด่านคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ รวมทั้งสิ้น ๑๔ จุด เพื่อควบคุมและตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกของประชาชน จึงเห็นควรลดด่านดังกล่าว คงเหลือรวมทั้งสิ้น ๘ จุด และขอให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านเข้มงวดการตรวจยานพาหนะอย่างเต็มที่กำลัง โดยใช้ระบบ BKKCOVID-๑๙ แทนการบันทึกด้วยมือ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุด

๑.๕ ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. แถลงผลประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ว่า หลัง ศบค.ได้ออกประกาศฉบับที่ ๑๖ ปิดสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ ในส่วนของ กทม.ได้มีคำสั่งปิด ๒๕ สถานที่เสี่ยงพร้อมพิจารณาขยายเวลาปิดสถานศึกษา รวมถึงสถาบันกวดวิชา โดยเห็นชอบให้ขยายเวลาปิดออกไปถึงวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๔ สำหรับการจำหน่ายและนั่งรับประทานอาหารในร้านในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ กทม.เห็นชอบตามมติของ ศบค. ที่มีมติขยายเวลาจำหน่ายอาหารในร้าน เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ จากเดิมที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติให้จำหน่ายและนั่งรับประทานอาหารที่ร้านได้ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. ขยายเป็นเวลา ๐๖.๐๐-๒๑.๐๐ น. ส่วนเวลา ๒๑.๐๐-๐๖.๐๐ น. ให้เป็นการจำหน่ายอาหารแบบส่งกลับบ้าน (Take Away) ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

๑.๖ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุขณะนี้พบเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ สายพันธุ์อังกฤษที่กลายพันธุ์ ซึ่งทั่วโลกเฝ้าระวัง ในประเทศไทยแล้ว โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ถอดรหัสสายพันธุ์ พบเป็นสายพันธุ์อังกฤษ หรือ "สายพันธุ์อังกฤษที่กลายพันธุ์ B.๑.๑.๗" ได้ในประเทศไทย จากครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวอังกฤษ ๔ คน ที่เดินทางมาจากเมือง Kent ประเทศอังกฤษ ขณะนี้อยู่ใน ASO โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งได้มีการควบคุมไม่ให้แพร่กระจายออกไป

## ๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงการเดินทางข้ามจังหวัดว่า ยังไม่ได้ห้าม โดยเป็นการขอความร่วมมือให้ประชาชนงด หรือชะลอเดินทางข้ามเขตพื้นที่ เว้นแต่มีเหตุกรณีจำเป็น ซึ่งต้องแสดงผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ไม่ได้ห้าม ผู้ที่มีฐานะจำเป็นยังสามารถเดินทางได้ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดการเดินทาง ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกอยู่บ้าง

- การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ สำหรับ ๒๘ จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนั้น ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวอยู่แล้ว ส่วนพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังเป็นการขอความร่วมมือ แต่เชื่อว่าบรรยากาศในขณะนี้ก็ไม่ควรจัดงานใด ๆ ขอให้งดไปก่อน

๒.๒ ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า เชื้อโควิด-๑๙ สายพันธุ์อังกฤษที่กลายพันธุ์ ไม่ได้ทำให้โรครุนแรงขึ้นและไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของวัคซีน ขอให้สบายใจได้ ขณะที่ผู้ป่วยทั้ง ๔ รายที่พบเชื่อดังกล่าวอยู่ในความควบคุมและระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้เชื้อหลุดรอดออกมาได้ ผู้ป่วยยังรักษาอยู่ในห้องความดันลบในโรงพยาบาลและต้องมั่นใจว่าไม่มีเชื้อแล้วจึงจะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสที่จะแพร่ขยายในประเทศไทย

๒.๓ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เพื่อควบคุมและลดการติดเชื้อโควิด-๑๙ กระทรวงสาธารณสุขได้วางแนวปฏิบัติสำหรับประชาชน ดังนี้ (๑) ขอความร่วมมือหยุดอยู่บ้าน หรือ work from home (๒) สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยให้ได้ ๑๐๐% (๓) รับประทานอาหารคนเดียว หรือรับประทานอาหารเฉพาะในครอบครัว (๔) งดไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือทำกิจกรรมรวมตัวในที่สาธารณะ สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว ขอให้อยู่บ้าน หากมีผู้มาเยี่ยมให้สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือโรงพยาบาล สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ให้งดจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อและเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบ work from home ให้มากที่สุด ส่วนโรงงานต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคและคัดกรองก่อนเข้าทำงาน

### ๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รอบนี้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัวต้องทรุดและซบเซาลงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศต้องเผชิญปัญหาวิกฤติเช่นนี้ รัฐบาลและประชาชนทุกฝ่ายต้องร่วมมือรวมใจในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อเอาชนะโควิดดังเช่นที่เคยผ่านมาได้แล้วในการระบาดรอบแรก

### ๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๔.๑ ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.facebook.com/ChmThailand](http://www.facebook.com/ChmThailand) เห็นว่า หากจะสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ ก็ควรพิจารณาปิดสถานที่ทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดระยะเวลาและมาตรการที่ชัดเจน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดให้จบในคราวเดียว พร้อมเสนอแนะให้เพิ่มอุปกรณ์และชุดป้องกันตนเองให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจคัดกรอง เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย

๔.๒ ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.facebook.com/khaosod](http://www.facebook.com/khaosod) เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติของพื้นที่ สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันสนับสนุนให้บังคับใช้มาตรการและบทลงโทษกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไม่ให้ขยายวงกว้าง

### ๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๕.๑ สำนักงานมัธยมศึกษา สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามคำสั่งของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

๕.๒ สำนักงานการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ในช่วงระยะเวลาที่สั่งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ รวมทั้งการจัดเตรียมแผนการสอนชดเชยในภายหลัง ตลอดจนแนวทางในการติดตามผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของเด็กเรียนอย่างต่อเนื่อง

**๖. ที่มาของข้อมูล**

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา,

๖.๒ สื่อออนไลน์ : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th), [www.khaosod.co.th](http://www.khaosod.co.th), [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th), [www.banmuang.co.th](http://www.banmuang.co.th), [www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net), [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com), [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th), [www.naewna.com](http://www.naewna.com), [www.thainews.prd.go.th](http://www.thainews.prd.go.th), [www.mgonline.com](http://www.mgonline.com), [www.mcot.net](http://www.mcot.net), [www.thansettakij.com](http://www.thansettakij.com), [www.newtv.co.th](http://www.newtv.co.th), [www.news.thaipbs.or.th](http://www.news.thaipbs.or.th), [www.nationtv.tv](http://www.nationtv.tv), [www.tnnthailand.com](http://www.tnnthailand.com), [www.pptvhd๓๖.com](http://www.pptvhd๓๖.com), [www.youtube.com](http://www.youtube.com), [www.today.line.me](http://www.today.line.me)